

## หาดใหญ่เปิดนานาชาติ

หากเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ตอนล่าง แต่ละจังหวัดล้วนมีจุดเด่นของตัวเองไปคนละด้าน แต่สำหรับจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะที่ หาดใหญ่ ดูจะแตกต่างจากเมืองอื่นๆ ในแถบนี้

ความที่หาดใหญ่เป็นเหมือนเมืองแฝดกับสงขลา และอยู่ใกล้กับประเทศมาเลเซีย ทำให้เมืองนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางกิจการค้าขายชายแดน ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวก หาดใหญ่จึงกลายเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีคนต่างชาติเข้าไปอยู่อาศัยจำนวนมาก ดูได้จากจกมรสุมประเทศต่างๆ ที่เข้าไปตั้งสำนักงาน คอยให้บริการคนของตนและคนไทยที่ต้องการติดต่อกับประเทศนั้นๆ

เมื่อมีพ่อแม่มาอยู่ ลูกหลานก็ย่อมตามมาด้วย สถาบันการศึกษานานาชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ โลกกำลังหมุนไป พ่อแม่ชาวไทยก็มีความต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกหลานให้รับรู้ความเป็นไปของโลกตั้งแต่วัยเรียน โรงเรียนนานาชาติจึงเกิดขึ้นมารองรับความต้องการนี้

แต่ในอดีต คนทางใต้ที่มีฐานะเคยส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่ป็นักกันมายาวนาน จนวันนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงตัดสินใจเปิด**วิทยาลัยนานาชาติดิชะคริน** โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาในระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล

**อาจารย์ประณีต ดิชะคริน** ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า นี่เป็นโอกาสที่จะให้คนบ้านใกล้มาเรียนกับเราบ้าง เป็นการเปิดโอกาสให้คนต่างชาติได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างกันไปเรียน

**มหาวิทยาลัยหาดใหญ่** เตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เทคโนโลยีที่รองรับ อาจารย์และบุคลากรที่มีการเตรียมความพร้อมรองรับอยู่แล้ว แต่ในส่วนของความเชื่อถือนั้น ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของสถาบันในการสร้างคนคุณภาพสู่สังคม

**ภราดา ดร.บัญญัติ แสงนิริยุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ** พันธมิตรของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้ความเห็นว่าเป้าหมายหลักของการทำวิทยาลัยนานาชาติคือการสร้างความเข้าใจให้กับคนหลายเชื้อชาติ พัฒนาความรู้ที่มีมาจากหลากหลายวัฒนธรรม

โดยสิ่งที่สำคัญของการทำให้เป็นนานาชาติคือการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็น เป็นนโยบายจากทางฝ่ายบริหารในการจัดการให้เป็นในรูปแบบนี้

ภราดาบัญญัติกล่าวเสริมว่า ประเทศไทยมีโอกาสดีในการเปิดสถาบันนานาชาติ ด้วยปัจจัยด้านที่ตั้ง ค่าใช้จ่ายที่ถูก มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก อาหารการกินหลากหลาย รวมทั้งคนที่เป็นมิตร

สอดคล้องกับ **รศ.ดร.ชัยพร กิ่งกรมณี** อธิการบดี**วิทยาลัยนานาชาติดิชะคริน** ที่มองว่าหาดใหญ่เป็นเมืองที่ได้เปรียบด้านทำเล ใกล้หลายประเทศ มีวัฒนธรรมอิสลาม เป็นข้อได้เปรียบ โดยทางสถาบันมีหน้าที่สร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่จะมาเรียน เพื่อสร้างให้เป็นคนที่เคารพในวัฒนธรรมหลากหลาย มีโลกทัศน์ สามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อีกทั้งการเปิดวิทยาลัยนานาชาติที่หาดใหญ่เป็นความต้องการของตลาด เพราะหาดใหญ่เป็นเมืองนานาชาติมานาน มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย

ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติดิชะคริน จึงเปิดหลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาบัลติมิดีเอชและกราฟฟิคดีไซน์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานก่อน จากนั้นจึงจะค่อยขยายไปสู่สาขาอื่นๆ ต่อไป 

